

หลักสูตรการสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ขอบเขตและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย และทำความรู้จักกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 2) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
- 3) เพื่อให้ทราบบทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัน-เวลาที่จัดอบรม

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. รวม 3 ชม.

จำนวนผู้อบรม

150 คน

รูปแบบการอบรม

อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วิทยากร

ดร.มนต์ศักดิ์ โช้เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DI) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการฝึกอบรม

เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา
09.00 – 12.00 น.	เสริมสร้างพื้นฐานหลักคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) แบบเจาะลึก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความเข้าใจสำคัญเรื่องฐานกฎหมายการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ■ หลักคิด หลักปฏิบัติ เมื่อพบว่ากฎหมายบางประเด็นไม่ชัดเจน ■ กฎหมายมาตราหลัก ๆ ของ PDPA และ การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ■ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐอย่างไร ไม่ผิด PDPA ■ กรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่างที่น่าสนใจ
	เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ■ Data Encryption ■ Anonymization ■ Generalization ■ Biometrics and AI

หมายเหตุ : หัวข้อและเนื้อหาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเนื้อหาในการฝึกอบรม